

LTS: Bài viết dưới đây của ông Nguyễn Hữu Sĩ, công nhân Sài Gòn và đã được phỏng vấn trên nhiều diễn đàn liên mạng. Thoichinhchienblogpot.com



Ngay từ lúc còn bé, tôi đã nghe được hai chữ giặc Cộng; giặc là những tên xâm chiếm, đốt phá, chém giết ... còn Cộng là Cộng Sản; một chữ đẽ mà nhiều người đã từng nắm trong tay, sờ ngửi o ngửi c và sờ bớ o tàn của họ, trong đó có tôi. Nhờ một buổi tối, lúc đó tôi khoảng 5-6 tuổi, tôi được một người cô dẫn đi xem phim có tựa đề là Chúng tôi mua súng. Nội dung phim nói về cách ruồng giết năm 1953, trong phim diễn viên chính người cha là đưa cha bố đưa từ, bố chôn sống, thân người cha chôn a lồi cái đầu, sau đó bố hành quyết bằng súng lồi cây với hai con trâu kéo đẽng trác; còn người con là Đái úy Vinh đi bố đái cháng Pháp với tháy cánh gia đình bố đàn áp nên phán áng và bố bắt nhát ... Khi phim chiếu được cảnh Đái úy Vinh tìm cách vượt ngục, anh ta cầm một cục gạch chuán bố đánh vào đầu tên cai ngục, lúc đó ở bên ngoài tiếng mõ, tiếng thùng thiác, tiếng xon nái ... gõ loán xá và tiếng la: Giác Cộng đán, Giác Cộng đán ... Buổi chiếu phim bố cắt ngang ở đó, người phụ trách buổi chiếu phim, mặc đáng phục màu đen, lên tiếng xin lỗi bà con vì phải hoãn buổi chiếu và xin được phục vụ lần sau. Chúng tôi lần lần ra về dưới ánh đèn đầu leo lét soi đường, lần trong số lo số và hỏi tiếng. Sau này, những người theo Cộng Sản (CS) tâm sự lồi, mới biết rằng chính họ đã có tình gây sự xáo trộn và náo đáng đá phá hoại buổi chiếu phim, vì đó là buổi phim nói về chủ đá CS Bác Việt.

Mới ngày đi học, đi ngang qua Ủy ban Xã có dán một tờ m áp-phích in hình ba ông giác Cộng, mặc đác chiếc quần xà lồi, đầu đội mũ cái có vài ngôi sao, trá hái đu đá ; tôi tháy ngá nghánh và tức cái, bái vì giáng ba con khá quá. Đầu óc ngây thơ của đáa trá 5-6 tuổi chánh n tháy đác nhá váy. Vài ngày sau, có người nghách ngám xá giáy báo dán vào đát ba ông giác Cộng làm thành cái đuôi, mới lồi gió thổi làm cái đuôi bay lên trông càng buồn cái hán. Lũ trẻ chúng tôi chiếu nào cũng kéo nhau đi xem cái tranh tuyên truyền ngá nghánh ! này, mà cháng hiểu chiếu gì ?. Những người đi theo giác Cộng là bà con hàng xóm, là ông Bác bên nái, là ông Cáu bên ngoái, mà trác đây, chá đá mián Nam gọi họ là 'nháng người lồi m đáng lồi c lồi i'. Sau ngày 30.4.1975, chúng tôi được học tập chính trị ráng: Những người CS đã đánh tháng tên đá quác đầu sá và hung hán nhát thái đái, những lồi bố xuyên tác là ba tháng giác Cộng bu cánh đu đá không gây ... Rồi họ hỏi tiếng người, đi buổi đó có đúng không ? Đá quác Má có thâm đác không ?

vv và vv... Lúc đó, ai ai cũng thấy tôi! ác của Má-Ngáy thấy tôi là tay trái!

Quê tôi có một dòng sông lớn, nơi một chiếc cầu bắc qua, chiếc cầu ra sông người câu cá nhìn nháng cầu bình thường trôi, thấy tôi là thú vị. Thấy tôi chỉ tranh đấu, hai bên cầu có lính gác, chiếc cầu bắc đứt chát ná phá vắng một chỗ; nháng váy là nháng người láng váng quanh cầu bắc ngăn cầu, bởi vì chiếc Cầu đã gãy làm người đi cầu phá sáp cầu. Chúng tôi nhìn nháng người CS nháng nháng tên phá hoại. Rồi nháng trận pháo kích vào đô thị miền Nam, trúng vào căn cứ Má-Ngáy thì ít nháng trận trúng nhà dân! thì nhiều, tháng nào cũng có vài ba vụ pháo kích làm nhà sáp, người chết kẻ bị thương. Cho nên, nhà nào cũng làm hầm để náp khi có pháo kích, chúng tôi dùng hầm làm nơi chái trò đánh giác, thấy bên trong thấy bên ngoài chái trò các-cù; dân chúng ở các đô thị miền Nam trước đây đều quen với tiếng rít của đạn pháo và tiếng hú của còi báo động. Có nhiều đêm, tôi thì leo lên giáng người nháng sáng mai dậy thấy mình đang nằm trong hầm (bởi vì, người mê quá trong lúc pháo kích, nên ai đó đã bế người vô trong hầm mà không biết). Trước năm 1975, chúng tôi người hiáu được! đã tâm cầu CSVN?

Sau năm 1975, nháng người theo CS trở về nằm chính quy; họ là nháng người chám sóc, là bà con trong giáng họ; họ trở về tôi chỉ nhìn khu, tôi nhà tù Côn Đảo, tôi miền Bắc. Nháng lúc gặp một, trà dư tửu hậu họ kẻ về nháng mọi toan tính toán của họ trong nháng năm tháng trước năm 1975; họ kẻ về quá khánh một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống. Họ cũng không hiểu là tôi sao lúc đó họ có nháng hành động và âm mưu nham hiểm nháng váy?. Tôi có một người bạn cùng xóm, khi còn tuổi trẻ thành niên, anh ta đã cầm súng bắn chết ông Xã trưởng, thấy là bị bắt. Luật pháp Việt Nam Cộng Hòa quy định nháng án nháng váy phải được xét xử ở Tòa án binh; nếu là thanh niên thì án xử là tử hình, nháng còn trẻ thành niên nên cháng xử chung thân và đày ra Côn Đảo. Sau năm 1975, anh ta trở về làm Chủ tịch Xã và sau đó bị kẻ luát vì thâm nhập tin báo của Hiệp tác xã thấy nháng người. Nháng người này giúp tôi hiểu được, tôi sao nháng kẻ anh hùng cách mạng phải hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ (tuổi trẻ đời mạnh mẽ người háo hức, cho nên cái kẻ cách mạng phải hy sinh). Chiếc Cầu đã gãy và trẻ em làm công việc cho nháng tham vọng khát máu của họ?. Mọi người ba, mọi người bạn tuổi biết gì mà tôi giác ngộ cách mạng, làm nháng việc tôi nhìn thấy mình và bao nhiêu người khác.

Chác chán, nhiều người về còn nháng chuyện cháy giác năm Mậu Thân 1968 và mùa hè đầu năm 1972; người người bị nháng nhau cháy trận đầu tiên sau lưng nhà của, ruộng vườn; một tôi gánh hai đầu nháng trong hai cái thúng, còn thấy tôi thì dắt tay cùng cháy. Cầu nghe đến tiếng Cầu thì ai cũng phải sợ mà bị cháy. Năm 1975 cũng vậy, cầu nghe tiếng Cầu sáp chiám vùng đất nào đó thì người dân vội vàng bỏ cháy, đâm đầu nhau mà cháy.

Đó mới chỉ là nháng tên giác trong thời chiến; còn sau khi hoà bình, thấy nháng người chát náng

nhßng tên gißc này càng lß rõ bßn chßt hung hßn, thâm đßc, ngu đßt và tham lam cßa chúng. Nói chung, trong bßt cß lãnh vßc nào cßa đßi sßng, hß đßu lßu manh và gian trá. Ví đß hß mußn chißm mßt căn nhà cßa ai đó (nhßt là nhà cßa nhßng ngß i đã có thßi theo Mß-Nguß) thì hß sß đánh tißng rßng chính sách cßa CS là tßng khß nhßng ngß i có nß máu lên vùng kinh tß mßi, nßu không bán nhà thì Nhà nßc sß tßch thu; hß làm cho nhßng ai sß, phßi b! án đß bán tháo căn nhà cho rßi. Lúc đó ai là ngß i có tißn ? . Chß có hß, thß là hß mua rß đßc căn nhà mßt cách hßp pháp. Sau đây, tôi xin kß đßn nhßng tên gißc trong các lãnh vßc cßa hß :

1. Nhßng tên gißc trong đßi sßng tinh thßn và tâm linh:

Sau năm 1975, bßn chúng lßy chùa chißn, nhà thß làm cß quan hành chánh, nßu không thì cũng cßt xén sân chùa đß xây đßng trßng hßc; trong khi đó, các khu căn cß quân sß Mß- Ngßy đß lßi thì lßy đßt bán, chia chác nhau. Vß văn hoá, cái gì không phßi là văn hoá XHCN đßu bß cßm tißt. Văn hoá hßng thôn là cái hßn cßa làng quê VN bß xoá sß, thay vào đó là thôn văn hoá XHCN, khu phß văn hoá XHCN; mißu Thßn hoàng Thß đßa bß đßp phá tußt lußt, đß lßy gßch xây đßng nhà kho, sân phßi Hßp tác xã Nông nghißp (ngß i vißt bài này đã tßng đi cßy gßch O! 03; các mißu đình đß xây đßng nhà kho HTX), bßi vì hß cho nhßng thß đó là tàn đß cßa chß đß phong kißn làm u mê đßu óc con ngß i. Nhßng ngß i CS là nhßng ngß i cußng tín, hß không chßp nhßn mßt thß tôn giáo nào khác, ngoài thß tôn giáo Mác-Lênin mà ông Hß đã du nhßp tß nßc ngoài vß. Hß mußn xoá sßch nhà thß và chùa chißn đß xây đßng hßi trßng, đó là nßi hßng ngày hß đßn đßng trßc cß đß búa lißm đßø tßng nißm nhßng lßi rßn đßy cßa ông già râu dài; nhßng đßu đó hß không thß làm đßc ?

2. Nhßng tên gißc trong ngành Công thßng nghißp:

Năm 1977-1978 hß tißn hành cußc cách mßng cßi tßo công thßng nghißp, mà thßc chßt là mßt âm mßu đánh tan cái bßn tß sßn đß cßp tài sßn. Hß kißm kê tài sßn, tßch thu nhà xßng, máy móc (trong lúc kißm kê là lúc hß ăn cßp đß làm cßa riêng) ... rßi cho nhßng ngß i cßa hß đßn qußn lý, đßu hành sßn xußt; đß cußi cùng làm ăn không đßc, thua lß trißn mißn. Thß m chí đßn bây giß, 25 năm sau, nhßng nhà xßng này vßn còn bß bß hoang. Đó có phßi là nhßng tên gißc không ? Bßn gißc này cßn phßi cảm ßn Mß-Ngßy! , nßu không có Mß-Ngßy xây đßng nhßng căn cß trong thành phß, thì hôm nay lßy đâu ra đßt đß bán, lßy gì đß làm giàu ? . ß TP.HCM cũng nhß ß các đô thß khác ß mißn Nam, chßa có mßt khu đßt quân sß nào đßc giành đß xây đßng trßng hßc, bßnh vißn cß ?

3. Nhßng tên gißc trong ngành văn hoá- giáo dßc:

Bên chúng thi hành chính sách triệt phá văn hoá Mä-Nguä, vì cho đó là văn hoá lai căng; cái gì không thuộc văn hoá XHCN là đốt hết. Họ đã huä diệt tính đa dạng về văn hóa, về ngôn ngữ quý hiếm cho sự tiến hoá về văn hoá. Điều này cũng đã diễn ra nhanh chóng ở Trung Quốc; một trong những nước có hệ thống văn hóa liên tục và có xuäa nhất thế giới đã bị nhä bät gốc và huä diệt chỉ trong vòng một, hai thập kỷ.

Hä ngăn cấm con em của người dân miền Nam vào các trường Đä học bằng việc xét lý lịch, học sinh nào là con em của Nguä quân-Nguä quyền đang bị cấm thì miễn đi thi luận; họ đã bắt những thành phần có hiểu biết về triết học và nghệ thuật, họ đã xóa đuổi những học sinh ưu tú để các giáo viên một cách căn cứ. Họ ưu quä là bäng giä họ không có những con người ưu việt, giáo sư, kỹ sư, bác sĩ ... có trình độ. (Phäi chờ một thời gian nữa, để những người Việt nước ngoài trở về xây dựng đất nước.)

Chäng trình giáo däc phổ thông thì cố tình làm cho nó län từng phäe, thay cái tốt bằng cái xấu, thay cái thực tế bằng cái lý luận chạy, biến cái đẹp hiểu được thành cái nhäng nhäng ... Giáo däc Đä học thì nhäi nhät nhä là cá mäi đäng häp, học vät, nhä sông. Giáo däc theo tư tưởng này nä, những thứ ra là thứ tốn phí làm cho những ai muốn đi học cũng khäng luôn. Thế đó, họ bắt thanh niên bắt làm công ngày, đi học chính trị cho đỡ nhä nghĩa Chä nghĩa Xã Hội khác Xã Hội Chủ nghĩa cho nào ?. Có người cho cái này là tính tốt, cái kia là danh từ! vv và vv... tôi vẫn còn nhớ là tôi đã học bao nhiêu buổi về cái kiểu học cù nhäy nhä väy ?. Bäng giä văn hoá-giáo däc một mäng bong muän tháo gỡ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu ?. Do vậy, bắt ông Nguyễn Minh Hiền, Bộ trưởng Bộ Giáo däc-Đào tạo, phải trả lời những câu hỏi về giáo däc và giới thiệu thực trạng giáo däc của VN là một việc ngoài khả năng của ông ta.

4. Những tên gọi trong ngành Y tế :

Chính sách của CS đã ảnh hưởng nặng nề và sâu sắc sức khỏe dân tộc VN, một thời gian sau năm 1975 người dân chịu sự cung cấp lương thực theo đầu người, lúc đó ai cũng biết đến "cái số gạo", hàng tháng phải cầm cái sổ đi mua lương thực; lúc đầu còn mua được gạo và sau có cái gì mua thì lấy, ngũ cốc nào mà gia súc ăn được đầu có thể dùng cho người: bắp, bo-bo, sắn củ, một thứ lúa mì lép được ép lấy sợi khô (tôi không biết người Châu Âu gọi là gì ?) ... Một thời người VN còn cầm, không tăng trường chiäu cao là do ăn ba cái của nó đó, ăn gì đi lấy, có bắp đi không được vì táo bón; tôi nhớ có một lần đi ngoài là đàn gà đến bắt đi tìm những hạt bo-bo còn nguyên vẹn. Thế là khäng khiäp những vấn đề sức khỏe. Không hiểu là vì chiät ? Cái bän năng sinh sản của con người mạnh mẽ hơn vậy !. Ăn đói những vấn đề ra đời cuäc đời, thì về học chính trị, hát hò ... Vào khoảng năm 1976-1977, ghé thăm đầu xuät hiện nhuäu kinh khủng,

nhà nhà bß ghß, cß xóm bß ghß, lúc đó chúng tôi gọi đó là 'ghß bß đßi', ngßi đầu gßi đó nên gọi là 'Tißng đàn Ta-lß', ghß lß khßp cß thân ngßi phßi dùng lá thßu đầu nßu nßc tßm. Ba cái lß thußc lßu hußnh trß ghß cũng đßc phân phßi theo tiêu chußn.

Ở Tßnh, Thành phß nào cũng có bßnh vißn dành cho Cán bß gọi là Bßnh vißn C, dân không đßc bßn mßng đßn đó, nhßng ngßi làm vißc ở BV đßc xét lý lßch ba đßi, BV cũng gißng nhßcß quan đßng phßi kín đáo, bí mßt, tßng cao cßa dày. Cán bß nßm vißn là đßc hßng theo tiêu chußn, vß trí càng cao thì tiêu chußn càng lßn; nhßng cßa ngon vßt lß, thußc men quý hißm đßu đßc dành cho nhßng ngßi đã đóng góp cho cách mßng, hy sinh cho "dân tßc nß hoa'.

Bßo hißm y tß VN là mßt trong nhßng ngành 'ngon ăn', là ngành có thu nhßng chi thì tuß hß. Mßc tiêu cßa bßo hißm y tß là công bßng, là lßy tißn lúc khoß đß chßa lúc bß bßnh, là làm cho ngßi bßnh đßc đáp ßng mßt nhu cßu chßa bßnh theo hoàn cßnh cßa hß; nhßng đßng này bßo hißm y tß VN là mß vàng, bßn gißc dùng tißn bßo hißm y tß đß chia chßc, quà cáp, lß lßc ... kßt đß tißn bßo hißm y tß cßa năm 2003 là trên 1000 tß đßng, mßt con sß đầu lòng trên sßc khoß cßa bßnh nhân nghèo. Hß nói thì hay lßm, nhß! ng nhßng con sß đã tß cáo nhßng thß đßn cßa hß !

Vß An toàn Vß sinh Thßc phßm, hißn nay ngßi ta bàn phißm rßng; nßu ăn ở hàng quán mà không bßng đßc, mßi là chuyßn lß; thßc phßm có màu, hoá chßt bán tràn lan; thßc ăn có thêm phßn chua, ngßm Formon là cách bßo qußn phß bißn nhßt; hoa quß cây trái đßc kích thích bßng thußc tăng trßng ... Có nhßng ngßi đang mßnh khoß nhßp vißn vài ngày, rßi lßn ra chßt. Bác sĩ không bißt hß chßt vì bßnh gì, tôi nghĩ rßng hß đã bßng đßc mßn tính mßt loßi hoá chßt nào đó ?. Có lß, sau này dân tßc VN mßc nhißu chßng bßnh là do chß đß 897; ăn ußng hißn nay ?.

5. Nhßng tên gißc trong ngành Tài nguyên- Môi trßng:

VN là qußc gia rßng vàng bißn bßc, nhßng nhßng tên gißc đã phá hoßi, vß vét đßn cßn kißt, làm mßt phá mßi. Đß ai bây giß đi đào cho đßc con cua đßng ?. Tài nguyên bißn thì bß đánh bßt bßi chßt nß, xung đßn, hßi thß cái gì mà còn ?. Rßng xanh đã bißn mßt chß còn lßi nhßng cánh đßi xß xác, cháy nßng; sau này mà tìm mßt tßm gß đß làm áo quan chßc cũng khó ?.

Mß đßu là tài nguyên qußc gia nhßng là tài sßn cßa nhßng tên gißc này, bßn chúng tha hß hút

lên, bán chia chác nhau; chúng có ai biết bên chúng đã khai thác bao nhiêu, buôn bán ra sao ?. Trác láng dáu nám trong lòng đát chúng có ai thanh tra kiểm soát, ông Trái cũng không biết bên chúng đang làm gì nữa chứ đừng nói đến dân thôn làng. Tài nguyên quốc gia, mặt đất, khoáng sản ... là những thứ Trái cho, đất đai mặt đất là của ai, cho nên bên giới chức tha hồ tung hoành như là của họ nên họ ông bà chúng đời đời.

6. Những tên giới chức trong hệ thống luật pháp VN:

VN không có luật pháp mà chỉ có quy định nội bộ của Đảng. Đảng viên ăn cắp mặt đất, tội còn hơn họ là dân đen ăn cắp chiếc xe đạp, họ thì cần cân công lý bên dân bên đảng, bên nào nên họ ? Dân mà kiểm tra Đảng là coi chúng 'toi đời dân', bởi vì có thể bị chụp mũ là nói xấu Đảng. Chỉ có VN mới có những từ như 'châm y án' là sau khi mặt vạch nào đó bị phanh phui thì cứ mặt đất dây ra sức chửi, đổ bộ cáo vô can hoặc chỉ ít cũng là nhát (Trong đất này có cả Công an, Viện kiểm sát, Tòa án ... thậm chí cả bên còn đất đai hăm dọa, đất nguyên đất phân rút đất tha kiểm); chỉ có VN mới có những cụm từ như "hồ cánh an toàn" (1), 'chìm xuống' (2).

Mặt đất VN, người ta hay hô khẩu hiệu: Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý ... những thứ ra đời nước đang bị hoành hành bởi những thủ lĩnh quái đản, mà có thể gọi đó là những tên giới chức. Họ đã cho Năm Cam "đi sớm" để khóa miệng, để mặt dân rừng tham nhũng, phá hoại là do khách quan bên ngoài chứ không phải do bên chủ của những tên giới chức này. Sẽ nghiêm minh của pháp luật chỉ dành cho những người ngoài quốc gia Đảng, đi đâu đó cũng được hi vọng như sẽ rắn đe; còn đảng thì ứng dụng vơ vét vì 'cùng họ cùng thuyền' với nhau hết. Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, báo chí, quốc hội ... quy định, súng đất trong tay bên chúng thì làm sao tránh khỏi sự lạm dụng hành của kẻ cướp ?

7. Những tên giới chức trong xây dựng công trình:

Chuyên tham nhũng trong xây dựng đã đời những công trình kém chất lượng trên khắp nước. Bên giới chức móc ngoặt với nhau để ăn chia phần trăm, bên A là bên chúng mà bên B cũng là bên chúng; đất đai sái làm đã đào lên lỗ xuáng không biết bao nhiêu lỗ (không đào không lỗ thì lấy gì mà ăn). Bên chúng không công nhận là có tham nhũng trong xây dựng, mà chỉ có 'thốt thoát, tiêu cực', để tha cho những yếu tố khách quan nằm ngoài lòng tham của con người. Có hàng trăm, hàng ngàn mảnh đời bên chúng kiểm soát; thậm chí những công trình 135 triệu đồng Tá Biên bên giới chức đã 'đốt' tới 70% giá trị công trình. Do vậy, công trình xây dựng sẽ đè chất xuống VN không còn là chuyên nghiệp.

8. Những tên gọi trong ...

Còn vô số những tên gọi của, phải thành lập committee Ủy ban đi tra cũng không ghi hết được tất cả các những tên gọi này. Guồng máy CSVN đã vận hành như vậy từ lâu rồi, từ ngày họ mới khai sinh ra chế độ; họ đã 'gói quá kín' (3) những lãnh đạo làm ăn béo bở của quốc gia, những khu vực bất khả xâm phạm được xem là được quy định của Đảng; bất cứ một sự rò rỉ nào cũng được bắt ngay tức khắc, gói thêm nhiều lớp và chốt lại cho chặt; còn cái đám dân chúng tò mò muốn biết những gì đã gói kín!; ng thối, thì bắt đầy đi rất xa. Dân chúng sống trong cái xã hội này bị coi như cỏ rác, rồi có chốt hàng loạt thì bắt chúng đến đưa cái bì thư, phát biểu vài lời hứa hẹn ... thì là xong chuyện. Hôm nay, đừng áp lực của nhiều phía những 'cái gói' này đã phình to, vỡ ra gây thêm hoang mang thêm.

Nhìn chung, sau gần sáu mươi năm cầm quyền, mà thực chất là sáu mươi năm phá hoại, những gì đã phá hoại tan tành mất rồi, thì thực chất đến tinh thần người VN, thì ý thức đến đời sống tâm linh, thì xã hội cho đến nền tảng kinh tế ... Cái nhân cách của nó, hiểu được, thu nhập phong phú của người VN không còn nữa, mà thay vào đó là cái thói nhếch nhếch trên đường phố, thói đồ đạc gì, là a thuy phận bọn, buôn gian bán dối, chèn ép cho thác loạn, đàn áp dân lành ... Chỉ có nền văn hoá XHCN thì tha mãi đi rồi những so phận như thế này:

Thống trị, thì t thà thì ng thua thì t.

Lúc là a, lúc ng là o là i lên là ng.

CS đã chỉ định của trái đất này, gần một nửa nhân loại đã đi theo CS, những không ở đâu bọn chốt của những tên gọi của tham tàn như VN. Đừng ánh sáng từ mù của người nên giáo đi, với đầu óc mê hoặc của thêm cái bọn chốt trá trá, họ đã trót dài trên con đường thì rồi. Ai không tin là có gì của CS, còn tôi thì tôi tin; bọn chốt của những tên gọi thì bao giờ cũng là tên gọi. Dù đang sống trong hoà bình, những đất nước VN vẫn còn tiếp tục tàn phá cho đến một ngày không còn những tên gọi của.

Saigon, ngày 20/6/2004.

(1). Hộ cảnh an toàn: là sau một vài tham những rút khỏi và trí được những chốt, tìm một một vài trí

khác an toàn hay có th v h u.

(2). Chìm xu ng: là v án không đ c đem ra xét x , không b truy t , theo th i gian cho vào quên lãng. H áp d ng câu t c ng : 'Đ lâu, c t trâu hoá bùn!'

(3). Gối quá k : là t c a Ông Ph m Quang D , Ch t ch H i đ ng qu n tr T ng công ty D u khí VN, dùng đ ch s b ng bút, bao che c a Đ ng đ i v i nh ng ngành đ c quy n, đ c i ; nh ng lãnh v c nh y c m, d ki m ti n.